

# Khi Nào Nên Cắt Bao Quy Đầu? Những Dấu Hiệu Cần Chú ý

Cắt da quy đầu là một phẫu thuật nhằm loại bỏ phần da quy đầu "cậu bé" để hạn chế các tình hình ví dụ hẹp đầu dương vật hoặc viêm bao quy đầu. Việc cắt da quy đầu mất đi xa lạ đối với nam giới mỗi lần nào cần phải cắt bao quy đầu? một số biểu hiện cần phải lưu ý là gì? sẽ được BVĐK tư vấn trong bài văn dưới đây.

## Bao da quy đầu là gì? lúc nào cần cắt bao da quy đầu ở nam giới?

Bao quy đầu là lớp da mỏng bao kín phần mới đầu của "cậu nhỏ" (hay còn gọi là quy đầu) ở phái mạnh. Tức khắc từ lúc tạo ra, trẻ sơ sinh nam sẽ gặp tình trạng dính da quy đầu sinh sản, tuy nhiên lúc lớn lên phần da đầu dương vật này sẽ thường tự động lột dần xuống.

Theo một số khảo sát y học của công ty American Academy of Pediatrics (AAP), có đến 90% trẻ con tuột được bao da quy đầu khi 3 tuổi và tầm khoảng 99% cánh mày râu ở trên 17 độ tuổi ko bị bệnh hẹp bao quy đầu lúc nào nên phẫu thuật bao quy đầu? Trong tình huống bao da quy đầu không thể tự lột xuống, dẫn tới ảnh hưởng đến "cậu bé" và gây nên một số các dấu hiệu nhiễm trùng thì bạn nam sẽ được chỉ định cắt bao da quy đầu.

Rất nhiều cánh mày râu băn khoăn chứng dài bao quy đầu có đúng thực hiện cắt bao da quy đầu không? với tình huống này, Nếu như bao quy đầu làm cho vấn đề làm sạch "cậu nhỏ" trở nên khó khăn hơn, có nhiều cặn bẩn hay nước giải lắng đọng thì cần giải quyết cắt rất hay. Vì lâu ngày, sẽ vô cùng dễ gây ra các căn bệnh nhiễm trùng khám nam khoa nguy hiểm khác.

Lúc nào cần phải cắt da quy đầu

## Lựa tuổi phù hợp để thực hiện cắt da quy đầu

Câu trả lời dành cho vấn đề "Khi nào cần phẫu thuật bao quy đầu?". Theo bác sĩ chuyên khoa Trương Văn Phi, Trưởng Đơn Nguyên bệnh nam khoa - cơ sở y tế Hà Nội "Không thì có một lựa tuổi cố định nào được đặt chày để cắt bao quy đầu". Từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều có nguy cơ tiến hành cắt bao quy đầu Nếu bị phải một trong số những câu hỏi sau:

Bao quy đầu bị hẹp

- Bị dài bao quy đầu, chưa thể lột xuống
- Tắc, nghẹt da bao quy đầu
- Bao quy đầu mắc nhiễm trùng, bốc mùi không dễ chịu.

Tuy vậy theo rất nhiều bác sĩ chuyên khoa việc cắt bao quy đầu tiến hành càng sớm, càng tốt để không nên những tai biến trong tương lai. Bao da quy đầu quá dài cũng đe dọa tiêu cực tới tin cậy tinh binh, khiến cho tinh trùng khó đi lại cùng với tiếp xúc với âm hộ phụ nữ, dễ dẫn tới tình hình hiếm muộn.

Chia sẻ [giá cắt bao quy đầu](#) lúc cần đi thực hiện cắt bao da quy đầu

Chia sẻ dịch vụ tại [phòng khám đa khoa thái hà hà nội](#) lúc muốn đi thực hiện cắt bao da quy đầu hay

khám nam học và khám sản phụ khoa

Trẻ nhỏ khi nào nên phẫu thuật bao quy đầu?

Với trẻ từ 1-3 độ tuổi, cha mẹ có thể tiến hành nong tách bao da quy đầu cho không to

- Trẻ từ 5-14 tuổi có khả năng làm ở nhà tuy vậy lúc này "cậu bé" đang tiến triển cần phải lúc nong tách bao da quy đầu sẽ khá đau đớn. Giải pháp tốt nhất là đưa trẻ tới những phòng khám đa khoa, khám nam khoa để bác sĩ, bác sĩ trợ giúp.
- Từ 16 độ tuổi trở đến, muốn cắt bao da quy đầu thì nên tiến hành tại phòng khám, bệnh viện. "cậu bé" lứa tuổi này đã tiến triển hầu như hoàn thiện nên nên thủ thuật khử bao da quy đầu tránh ra máu, nhiễm trùng.

Lứa tuổi khoa học cắt da quy đầu

## **Cắt bao da quy đầu bao nhiêu lâu thì khôi phục**

Bao quy đầu là khu vực da mỏng cảm của phái mạnh, Vì thế sau lúc làm phẫu thuật cắt đi, bạn nam cùng nên quan tâm tới khoảng thời gian khôi phục.

Cắt bao da quy đầu có đau đớn không? cắt bao quy đầu bao lâu thì phục hồi? Điều đó sẽ phụ thuộc hầu hết truy cập cơ địa người bị bệnh, biện pháp thủ thuật cùng với phương pháp phục vụ dưới khi cắt.

Cơ địa người bệnh: Tùy đã từng cơ địa mà chức năng khôi phục không giống nhau nhưng bình quân sẽ khoảng 10 ngày vùng da bị thương mới có thể khỏi. Trong 1-4 hôm mới đầu, dương vật đôi lúc sẽ liệu có hiện tượng xuất huyết nhẹ, mắc sung cảm giác đau. Và ngày tiếp theo sẽ suy giảm dần. Nhưng mà Nếu mà đã từng 10 hôm mà vùng da bị thương vẫn đau đớn, ra máu hay chảy dịch mủ thì cơ thể bạn rộ cần phải đến gặp bác sĩ để được xét nghiệm và xử lý kịp thời.

- Biện pháp phẫu thuật: với phương pháp khác biệt nhau thời điểm lành bệnh lý cũng khác nhau. Phương pháp mổ thủ công sẽ nên hơn 15 ngày, trong quá trình đấy cắt bằng máy hoặc laser thì thời gian sẽ được rút lại còn tầm 7 - 10 ngày.

>> được coi thêm: giá thành cắt bao quy đầu là bao nhiêu?

## **Cắt bao quy đầu an toàn, thẩm Hoa Kỳ cộng bác sĩ.**

Bên cạnh cách mổ thủ công, cổ điển thì trên thực tế đã có giải pháp an toàn, thẩm Hoa Kỳ hơn không ít - cắt bao da quy đầu đối với máy phẫu thuật Stapler.

Điểm nổi bật của biện pháp này là khoảng thời gian tiến hành sớm chỉ mất khoảng 10 -15 phút. Đây đủ việc đều được làm hoàn toàn với máy cần cấp độ chuẩn xác dài, ít mắc xuất huyết, vết cắt gọn và thẩm Mỹ hơn so với mổ tay. Mặt khác quá trình phẫu thuật khâu cùng lúc cũng giúp cho giảm sút đau dành cho bệnh nhân.

Cắt bao da quy đầu với máy Stapler:

Đặc tính năng cải tiến: mổ khâu cộng khi, ít chảy máu, không bỏ lại sẹo.

- Một người 1 máy: tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, được bảo vệ đặc biệt.
- Thời gian tiểu phẫu nhanh chóng

- Sử dụng chỉ tự tiêu thay dành cho ghim, không nên tình hình nhiễm khuẩn vết phẫu thuật
- Rút ngắn 70% việc hồi phục vùng da bị thương
- Đường may tự động, chuẩn xác cần ko để lại sẹo xấu.

Ở Đơn Nguyên nam khoa y khoa Giới tính, trung tâm y tế Hà Nội, lúc thực hiện cắt bao quy đầu bệnh nhân được đặt lịch riêng rẽ để thăm khám, điều trị 1:1 với chuyên gia ban đầu ngành nghề nam giới Học đã thì có kinh nghiệm cùng với kỹ lưỡng năng tay nghề lớn. Bên cạnh đó còn thì có quá trình trợ giúp của ekip cùng với trang trang thiết bị tiên tiến giúp ca tiểu phẫu đạt được kết quả tối ưu nhất. Đặc biệt dưới khi tiến hành cắt bao quy đầu, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn biện pháp chăm sóc vết thương để mau chóng hồi phục.

Cắt bao da quy đầu an toàn, thẩm Hoa Kỳ

## **Câu hỏi hay bắt gặp**

### **Bao quy đầu dài hoặc hẹp liệu có gây nên vô sinh không?**

Nếu da bao quy đầu luôn trong hiện tượng bó chặt, bao kín đầu dương vật thì sẽ tác động đến công dụng sinh lý, giảm khoái cảm khi giao hợp Do đó hạn chế hứng thú hoặc xuất tinh sớm. Nếu như hiện tượng này lâu dài có thể dẫn đến hậu quả vô sinh, hiếm muộn.

### **Cắt bao quy đầu liệu có ảnh hưởng đến chuyện chăn gối không?**

Vấn đề cắt bao quy đầu không gây tác động đến đời sống vợ chồng. Vấn đề cắt da quy đầu có khả năng giúp cho dương vật bớt nhạy cảm hơn, kéo dài khoảng thời gian giao hợp cùng với không khó đạt được con cực khoái hơn.

### **Có thể trì hoãn vấn đề cắt bao quy đầu lúc không có triệu chứng không?**

Không ít cơ thể cho thấy Nếu chưa có biểu hiện hẹp hay viêm bao quy đầu thì không cần cắt da quy đầu. Việc đó không sai lầm, tuy nhiên bạn phải rất hay vệ sinh sạch sẽ, da bao quy đầu để không nên ứ đọng virus, bụi bẩn. Tuy vậy dài bao quy đầu có nguy cơ là một trong số những căn nguyên khiến cho nâng cao nguy cơ bị các bệnh lý lây lan qua những con đường tình dục. Bởi vậy, bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ cắt da quy đầu Nếu bao quy đầu chưa tới lột.

### **30 độ tuổi có nên cắt bao quy đầu**

Cắt bao da quy đầu ở độ tuổi 30 là một ý muốn cá nhân cùng với triệt để có khả năng thực hiện được Nếu như bạn có lý bởi vì y khoa chủ yếu đáng. Điều quan trọng là tham khảo ý kiến chuyên gia để có hiểu biết cùng với lời khuyên rằng chính xác trước khi quyết định.

### **20 độ tuổi cắt bao quy đầu khỏi không**

Có, bạn tận gốc có thể cắt bao da quy đầu ở lứa tuổi 20 Nếu bị phải một số bản khoăn như là dài bao quy đầu (không thể lộn xuống dễ dàng) hoặc bao quy đầu hẹp (không lột xuống được).

### **18 tuổi chưa tuột bao da quy đầu có sao không**

Chưa tụt được bao da quy đầu tại tuổi 18 không cần phải là điều bất thường. Nhưng mà, vấn đề không lộn bao da quy đầu liên tiếp có khả năng gây ra lắng đọng chất bẩn, khiến tăng nguy cơ nhiễm trùng hoặc bệnh viêm bao quy đầu.

“Khi nào cần phải cắt bao quy đầu?” cắt bao quy đầu ở nam giới ko dùng lứa tuổi. Nếu mà bạn có cảm giác bao da quy đầu gây ra “vướng víu” dành cho cậu bé hay đang gặp những vấn đề bệnh lý về da bao quy đầu thì cần phải mau chóng thăm khám chuyên gia, bác sĩ để được trợ giúp chữa kịp thời.